

Source :

ไทยโพสต์

Date :

27 ก.ย. 2561

Page :

๑

No :

หนุ่มยื่นฟ้องสตช. ถูกยึดยาติดคุกฟรี

ศาลยุติธรรม • หนุ่มปราจีนบุรียื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียกเงิน 30 ล้าน หลังถูกตำรวจยึดยาบ้า ถูกข้อม และต้องติดคุกนานกว่าปี



๑ วันที่ 26 กันยายนนี้ ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง 63 นายราชศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง อายุ 31 ปี ชาวจ.ปราจีนบุรี มอบอำนาจให้นายอนนกร เจริญรุ่งเรือง บิดา และทนายความ ยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในความผิดทางละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณี นายราชศักดิ์ชนะคดีที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนภูธรจ.ปราจีนบุรี จับกุมในข้อหาครอบครองยาบ้าจำนวน 716 เม็ด เมื่อปี 2557 และต้องถูกจำคุกเป็นเวลา 1 ปี

นายอนนกรเปิดเผยว่า นายราชศักดิ์ บุตรชายถูกตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี ทั้งหมด 8 นาย ร่วมกันจับกุมและแจ้งข้อหาครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย ขณะไปติดต่อซื้อไอชนจากหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งตำรวจค้นบ้านพักของหญิงดังกล่าว พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ประมาณ 700 เม็ด เหตุเกิดวันที่ 28 มี.ค.2557 ตลอดเวลา บุตรชายยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่ถูกข้อมบังคับให้รับสารภาพ และบังคับเอาทรัพย์สินเป็นแหวนทองคำและสร้อยพระเครื่องหลวงพ่อกา วัดพะเนียงแตก รุ่น 1 มูลค่าหลักแสนบาท

นายอนนกรกล่าวว่า ตนและลูกชายต่อสู้คดีมาตลอด โดยมีพยานหลักฐานหลายอย่างชัดเจนว่า ลูกชายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กระทั่งวันที่ 26 ม.ค. 2558 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐานครอบครองยาบ้า 10 เม็ด โทษจำคุกให้รอลงอาญา และยกฟ้องข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มี.ค.2559 ให้ยกฟ้อง เช่นเดียวกับศาลฎีกาที่พิพากษาเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2561 ให้ยกฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

“ลูกชายต้องถูกคุมขังในเรือนจำนานกว่า 1 ปี โดยไม่มีความผิด ถูกข้อมทรมาน เสียชื่อเสียง ต้องถูกให้ออกจากงานที่ลูกเป็นพนักงานการไฟฟ้าของบริษัทเอกชน ขาดประโยชน์จากรายได้ และต้องเสียประโยชน์จากสวนมะนาวกว่า 20 ไร่ และโกชนับร้อยตัว”

ภายหลังศาลได้รับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ พ.2585/2561 นัดชี้สองสถาน วันที่ 25 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น.

	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :		
Date :	Page :	No :

27 ก.ย. 2561

15

ห้อง สตช. : ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้สายวันที่ 26 ก.ย. นายราชศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง อายุ 31 ปี ชาว จ.ปราจีนบุรี มอบอำนาจให้นายธนากร เจริญรุ่งเรือง ทัศนายนทนาม ซึ่งเป็นบิดา เป็นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความผิดละเมิด พร้อมเรียกค่าสินไหมทดแทน 30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ศาลรับฟ้องไว้เป็นคดี พ.2585/2561 และนัดขึ้นสองสถาน วันที่ 25 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. นายธนากรกล่าวว่า นายราชศักดิ์ถูกตำรวจ กก.สส.ภ. จ.ปราจีนบุรี 8 นาย จับกุมและแจ้งข้อหาครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย ขณะไปซื้อไก่ชนจากหญิงสาวรายหนึ่ง คับบ้านพักหญิงดังกล่าวพบยาบ้า 700 เม็ด ลูกชายถูกข่มให้รับสารภาพเอาแหวนทองคำ สร้อยพระเครื่องหลวงพ่อกา วัดพะเนียงแตก รุ่น 1 ไป ต่อมาศาลชั้นต้นสั่งจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐานครอบครองยาบ้า 10 เม็ด โทษจำคุกให้รอลงอาญา และยกฟ้องข้อหาร่วมกันเมียบ้าไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย ต่อมาศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษา ยืนให้ยกฟ้องเหมือนกัน.

Source : ข่าวสด

Date : 27 ก.ย. 2561

Page : 2

No: 61312227

ข่าวสด

บทบรรณาธิการ

99 ศพต้องกระจ่าง

คาลอาญา พิพากษายกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อดีตหัวหน้าชุดคดีการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองปี 2553 และพนักงานสอบสวนอีก 2 นาย

คดีนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกันเป็นโจทก์ในความผิดร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แจ้งข้อหาบิดเบือนจากข้อเท็จจริง

แต่ศาลชี้ว่าการแจ้งข้อกล่าวหา ทำในรูปของคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ ที่แต่งตั้งขึ้นหลังศาลมีคำสั่งได้ส่วนการตายของนายพันคำกอง หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการไม่มีอำนาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ต้องส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อ จึงไม่พอฟังว่าจำเลยกระทำผิด

เป็นเรื่องน่ายินดี ที่คดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามลำดับ จนมีคำพิพากษาจากศาลชั้นต้น ซึ่งโจทก์ก็ยังมีสิทธิต่อสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์และฎีกา จนกว่าจะถึงที่สุด

แต่ในเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีเรื่องที่น่าเสียใจ เพราะอีกฝ่ายยังไม่มีโอกาสพิสูจน์ความเป็นธรรม แม้ศาลจะมีคำสั่งได้ส่วนการตายของประชาชนในเหตุการณ์นั้นโดยชี้ว่ากระสุนมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งได้ส่วนการตายของพยาบาลอาสาและประชาชนรวม 6 ศพในวัดปทุมวนาราม มีรายละเอียดที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่าถูกกระทำโดยฝ่ายใดและอย่างไร

จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ

กอนหน้านี คดีความเข้าสู่การพิจารณาในศาลอาญา ต่อมาศาลฎีกาชี้ว่าเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ต้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการสั่งฟ้องต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

แต่ปรากฏว่าป.ป.ช.ชุดปัจจุบันมีมติไม่ฟ้อง คดีและสั่งฟ้องตามที่ศาลฎีกาชี้ไว้ ความตายของประชาชนจึงยังคาราคาซังจนบัดนี้

ในเมื่อคดีที่โจทก์ฟ้องร้องอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวหน้าชุดทำคดี และพนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และแจ้งข้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนมีผลพิพากษาแล้ว

คดีที่มีคนตาย 99 ศพก็ยิ่งต้องทำให้เกิดความกระจ่าง ควรจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ความจริง